

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตุม .

.....

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิก เข้าร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การไปออกเสียงประชามติ

ประธาน ลงมติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการ อยากรู้ชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประชาสัมพันธ์สมาชิกในหมู่บ้านของท่านออกไปใช้สิทธิ

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ

๔.๑ เรื่องการร่วมกิจกรรมโครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (สวนตุมพฤษา)

ประธาน เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ฅฒณภณพันท์ วุฒิพรชนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในตำบลของเรามีการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (สวนตุมพฤษา) อยากรู้ชวนสมาชิกประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้านของท่านให้รับทราบ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในงานกิจกรรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืช ใช้น้ำน้อย มีกล้าไม้ต่างๆมาจำหน่าย ในงาน ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีเหลือง

ที่ประชุม - รับทราบ -

ประธาน ขอบคณนายกองคการบริหารส่วนตำบลตุม

๔.๒ เรื่อง กำหนดจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

ประธาน เชิญ รองนายก ไตรภพ ชี้แจง

รองไตรภพ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ฅฒณภณ นธิกรณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในการร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษานั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้จัดสวดมนต์ที่วัดทุกปี และ ในปีนี้จะจัดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่แรกจัด ณ วัดพระธรรมวรนายก และใน ส่วนของวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ เป็นวันเข้าพรรษา อยากรู้ขอมติในที่ประชุมว่า เราจะถวายเทียนพรรษา ในวันที่เท่าไร ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หรือจะวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร

ประธาน ผมขอเสนอว่าให้ถวายเทียนพรรษา วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ ขอ มติในที่ประชุม

มติที่ประชุม - เห็นชอบ -

๔.๓ เรื่องข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอุปสมบท

ประธาน เชิญรองไทรภพ ชี้แจง

รองไทรภพ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผนนายไทรภพ นิธิกรณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอุปสมบท

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการวัด และ คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นค่าผ้าไตรจีวร ค่าอาหาร ค่าน้ำประปา ตามโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน	พิจารณาเห็นว่า การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ อบต.ตามที่ กฎหมายกำหนด ส่วนการถวายผ้าไตรจีวร ค่าอาหาร ค่าน้ำประปา แต่พระภิกษุสามเณร เป็นเรื่องของ ปัจเจกบุคคลที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ดังนั้น การอุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อผ้าไตรจีวร อาหารและน้ำประปา จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดทำ กิจกรรมด้านบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๔ เรื่องข้อบกพร่อง งานเข้าพรรษา

ประธาน เชิญรองไทรภพ ชี้แจง

รองไทรภพ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผนนายไทรภพ นิธิกรณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ข้อบกพร่อง งานวันเข้าพรรษา

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
เบิกจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อต้นเทียน และเครื่อง สันฆทาน ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีถวาย เทียนพรรษา เพื่อถวายวัดทั้ง ๑๑ แห่ง ในเขต รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล	การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวไม่มีระเบียบกำหนดจึงเป็น การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การฝาก เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖๗  ให้เรียกเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ โดยเร็วหากไม่ สามารถเรียกคืนได้ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เงิน ดังกล่าว และผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการ จ่ายเงินงบประมาณเท่าที่จำเป็น และประหยัด เพื่อ นำไปพัฒนาท้องถิ่นในส่วนอื่นที่จำเป็น

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

### ๕.๑ เรื่องชี้แจงรายละเอียดของกลุ่มสมาชิกกลุ่มพฤษภษา

**ประธาน** เชิญ นายบุญชอบ ชี้แจง

**ส.อบต.บุญชอบ** เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม พมนายบุญชอบ ตรีตรอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๗ ในการดำเนินงานของกลุ่มตุมพฤษภษาโดยทางตำบลตุมได้มีโครงการทางการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงาน คสช.มี ทั้งหมด ๓ โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ดังนี้

๑. โครงการลานตากผลผลิตทางการเกษตร
๒. โครงการเพาะชำกล้าไม้
๓. โครงการโรงปุ๋ยเกษตรอินทรีย์

ในส่วนของโครงการเพาะชำกล้าไม้ จะมีพันธุ์กล้าไม้จำหน่ายในราคาถูก เช่น กล้าดอก ดาวเรือง มะเขือ ฯลฯ จะจำหน่ายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในงานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

ในส่วนความคืบหน้าการสร้างโรงปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ตามโครงการโรงปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ตอนนี้งานก่อสร้างคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ เสร็จไปแล้ว ๘๐ เปอร์เซ็นต์

สำหรับพืชผลทางการเกษตรถ้ามีท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจะมาซื้อได้ในวันเปิดงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (สวนตุมพฤษภษา) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

ในส่วนของแรงงานทางกลุ่มสวนตุมยังขาดแรงงาน อีก ๙๐๐ กว่าแรงและขอประชาสัมพันธ์รับสมัครแรงงานเกษตรในการพัฒนาสวนตุมพฤษภษา

ในส่วนของการจัดการงบประมาณต่างๆทางกลุ่มได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรรายได้ในส่วนนี้จะไม่นำออกมาใช้จ่าย เพราะเรามีเงินสำรองในการบริหารจัดการ เว้นแต่เงินสำรองหมดเราจึงจะนำเงินที่ขายผลผลิตออกมาใช้ ในการบริหารจัดการเรื่อง รายรับ - รายจ่าย นั้น ทางกลุ่มได้จัดทำเป็นสมุดบัญชีอย่างรัดกุม เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

ในส่วนของวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (สวนตุมพฤษภษา) ขอความร่วมมือสมาชิกนำชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑๐ ท่าน และช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สวนตุมพฤษภษา

**ที่ประชุม** - รับทราบ -

**ประธาน** ขอบคุณ ส.อบต.บุญชอบ

### ๕.๒ เรื่อง การกำหนดงานกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ

**ประธาน** เชิญ เลขานุการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

**เลขานุการ** เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ดิฉัน นางสาวรัชณี ไครวัตร เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดในวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่อำเภอวังน้ำเขียว มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้เชิญอภิปราย

**รองประธาน** เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพอยากเสนอฝ่ายบริหาร ในการจัดเตรียมโครงการ และร่วมโครงการดังกล่าวอยากเสนอให้จัดภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ และเสนอส่วนที่รับผิดชอบในการจัดโครงการดังกล่าว คือศึกษาสถานที่ ที่จัดกิจกรรมว่ามีความพร้อมเหมาะสมเพียงใด

**ที่ประชุม** - รับทราบ -

ประธาน ขอบคุณ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

๕.๓ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมตำบล

ประธาน เชิญ คุณ ธานินทร์ บุญเย็น ชี้แจง

คุณธานินทร์ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมตำบลตุม ได้คัดเลือกสมาชิกจำนวน ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมนั้นก็เพื่อช่วยเหลือ การติดต่อกับทางศาล และมีกองทุนในการสู้คดี เช่น การเกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนนี้ได้ หรือเงินค่ารักษาพยาบาล ต่างๆ

ที่ประชุม - รับทราบ -

ประธาน ขอบคุณ นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพิ่มเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้

ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสำรวย กายจะโปะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

คณะกรรมการตรวจร่างงานประชุม

๑. นายบุญชอบ ตริตรอง

๒. นายเนือง พลายตะคุ

๓. นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวิบูลย์ วิจิตรกั้ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม